

คำสั่งยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนสำหรับบันทึกที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ (แบบฟอร์มสีขาว)

แบบฟอร์มนี้คืออะไร

แบบฟอร์มนี้เป็นหนังสือแจ้งตามกฎหมาย

จากบันทึกการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนของบุตรหลานของคุณหรือศูนย์เด็กเล็ก

บุตรหลานของคุณได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวนหรือจำเป็นต้องแก้ไขบางอย่างในบันทึก

บันทึกจะต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายในวันยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน

มิฉะนั้นบุตรหลานของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กจนกว่าบันทึกจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จะทำอย่างไรถ้าบุตรหลานของคุณได้รับการฉีดตามที่ระบุไว้ในจดหมายครบถ้วนแล้ว

นำบันทึกไปที่โรงเรียนของบุตรหลานของคุณหรือศูนย์เด็กเล็ก

และปรับปรุงสำเนาบันทึกของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน หากคุณไม่มีสำเนาทันที

โปรดติดต่อสำนักงานแพทย์หรือ ALERT IIS, สำนักทะเบียนการสร้างภูมิคุ้มกันของรัฐออริกอน
ที่หมายเลข 1-800-980-9431 เพื่อรับสำเนา

จะทำอย่างไรถ้าบุตรหลานของท่านไม่ได้รับวัคซีนที่ระบุไว้ในจดหมาย

ทำการนัดหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อรับการฉีดวัคซีน

แจ้งให้สำนักงานทราบว่าคุณบุตรหลานของคุณจะถูกส่งกลับบ้านจากโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กหากไม่ได้ฉีดวัคซีน หากคุณไม่มีแพทย์ ให้โทรไปที่หมายเลข 211

จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยคุณในการฉีดวัคซีนได้ หลังจากที่คุณได้รับการฉีดวัคซีน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กได้รับสำเนา

เพื่อทำการปรับปรุงบันทึกของบุตรหลานของคุณ

จะทำอย่างไรหากจดหมายบ่งชี้ว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวนครั้ง

ปรับปรุงข้อมูลว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวนครั้งก่อนวันยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้บุตรหลานของคุณสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้

จะทำอย่างไรถ้าแพทย์บอกคุณว่าบุตรหลานของคุณไม่ควรฉีดวัคซีน

รัฐโอเรกอนอนุญาตให้มีการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนทางการแพทย์

การยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนจะต้องลงนามโดยแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

หากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณต้องได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนทางการแพทย์

ให้พูดคุยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของบุตรหลานของคุณ

จะทำอย่างไรถ้าคุณเลือกที่จะไม่รับการฉีดวัคซีน

รัฐโอเรกอนอนุญาตให้มีการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ โปรดดูที่

www.healthoregon.org/vaccineexemption

จะทำอย่างไรหากคุณมีคำถาม

โปรดโทรติดต่อแผนกสุขภาพในเขตพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งตามกฎหมาย จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามของคุณได้